

Số: 326/CTK-TH

Phú Thọ, ngày 03 tháng 8 năm 2017

TRIỂN KHAI THỰC HIỆN

Thông báo Kết luận của Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê tại Hội nghị tập huấn công tác thống kê Tổng hợp và Tài khoản quốc gia năm 2017

Thực hiện Thông báo số 176/TB-TCTK ngày 01 tháng 8 năm 2017 của Tổng cục Thống kê về Kết luận của Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê tại Hội nghị tập huấn công tác thống kê Tổng hợp và Tài khoản quốc gia năm 2017, Cục Thống kê tỉnh Phú Thọ phổ biến một số nội dung Kết luận của Tổng cục trưởng và triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm tới toàn thể công chức, người lao động của Cục Thống kê như sau:

Phần thứ nhất

MỘT SỐ NỘI DUNG KẾT LUẬN CỦA TỔNG CỤC TRƯỞNG

1. Đối với các chỉ tiêu công bố trong Niên giám thống kê cấp tỉnh, cấp huyện

(1) Thực hiện đúng theo Quyết định số 54/2016/QĐ-TTg ngày 19 tháng 12 năm 2016 của Thủ tướng chính phủ về ban hành Hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã.

(2) Không đưa chỉ tiêu “Giá trị sản xuất” vào Niên giám thống kê và không công bố, phổ biến chỉ tiêu này cho các đối tượng dùng tin.

2. Về thời điểm cung cấp và phổ biến thông tin thống kê

Các Cục Thống kê thực hiện phổ biến thông tin thống kê theo đúng quy định tại Nghị định số 94/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thống kê và Lịch phổ biến thông tin thống kê, trong đó phổ biến Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng, quý, năm và Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) vào ngày 29 hàng tháng. Trong trường hợp Lãnh đạo tỉnh yêu cầu cung cấp sớm, các Cục Thống kê chỉ được cung cấp trước 2 ngày, đồng thời giải thích rõ về thời gian và thẩm quyền công bố thông tin theo quy định của Luật Thống kê.

3. Về biên soạn Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng, quý, năm

Đây là sản phẩm thông tin thống kê rất quan trọng của Tổng cục Thống kê và các Cục Thống kê. Cục Thống kê phải xác định việc nâng cao chất lượng Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng, quý, năm là một trong những nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của Ngành. Các đồng chí Cục trưởng Cục Thống kê cần chỉ đạo Phòng Thống kê Tổng hợp và các phòng nghiệp vụ thu thập, bổ sung thêm

